
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6   
วันที่   28  สิงหาคม   ๒๕๖6  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 
 

------------------------ 
      ผู้มาประชุม 

 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ล่ิมสอน  ประธานสภาเทศบาล สลัก ล่ิมสอน   
๒ นายศรีรัง ครุธต าค า สมาชิกสภาเทศบาล ศรีรัง ครุธต าค า  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  โผน กาแก้ว  
๔ นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล  เทวรัตน์ สาขามุละ  
5 นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล  สุที บุตราช  
6. นายภานุพงษ์ ทุมลี สมาชิกสภาเทศบาล  ภานุพงษ์ ทุมลี  
7. นายอ านวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  อ านวย โสบุญ  
8. นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล  เอราวัณ สังข์แดง  
9.  นายอ านาจ ค าศรี สมาชิกสภาเทศบาล  อ านาจ ค าศรี  
10. นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ประทีป ลาดบาศรี  
11 นายชินวัฒน์ โพธิสาค า สมาชิกสภาเทศบาล  ชินวัฒน์ โพธิสาค า  
12 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล   

 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑต าค า รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑต าค า  
4 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
5 นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษา เฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา  
6 นายพีรพงษ์   บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พีระพงษ์  บุญสาร  
7 นายโกวิท ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข โกวิท ศรีทอง  
8 นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ  
9 นางสาวพนารัตน์ นาโควงศ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม พนารัตน์ นาโควงศ์  

10 นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา หัวหน้าฝ่ายแผนฯ สุมัทนา แก้วเสนา  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  11 คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสลัก ล่ิมสอน     1.1 แนะน าพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่งใหม่ 

-นางสาววิระยา ศรีสว่าง ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สังกัด 
กองคลัง ขอเชิญ แนะน าตัว 

นางสาววิระยา ศรีสว่าง - เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ตลอดจนสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววิระยา ศรีสว่าง แต่เดิมด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดสกลนคร แต่เดิมด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดส านักปลัด ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลเชียงเครือ ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านหนองกุง ต าบลฮางโฮง 
อ าเภอเมืองสกลนคร ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ฝ่ายเลขาฯ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสลัก ล่ิมสอน     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสลัก ล่ิมสอน     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ต่อที่
ประชุมครับ 

นายศรีรัง  ครุฑต าค า รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เทศบาลต าบลเชียงเครือ  เรียน   ประธานสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ  ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเครือในคราวประชุม สมัยสามัญ  

/สมัยที่  3...   
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สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566 
 มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม  
2566 เวลา  08.30  น ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2566  เวลา 16.30  น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต. รุ่นที่ 3 ) น้ัน ตามก าหนดระ
เวลาเสนอค าแปรญัตติ ได้มีนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ ได้ยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ฯ ดังน้ี 
1. ลดรายจ่าย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลเชียงเครือ                  
จ านวน  20,000  บาท  
2.ลดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว งานทะเบียนราษฎร 
และงานบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 150,000 บาท 
3. เพิ่มจ านวนเงินที่จะจ่าย  

1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 470,000 บาท  
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมแซม ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะภายในหมู่บ้าน จ านวน 370,000 บาท    
     4.เพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 

4.1  โครงการปรับปรุงทางต่างระดับบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายวัดสะอาดสามัคคีธรรม         
จ านวน 89,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางต่างระดับบ้าน ป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สาย 
วัดสะอาดสามัคคีธรรม รายละเอียด ดังน้ี   

-   1) รื้อผิวถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00     เมตร     
ยาว 30.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง
เมตร 

2)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 30.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถวฯ 
ละ 5 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขที่ ทถ.2203 และ ทถ.2204 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
4.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหว้าน  หมู่ที่ 7 สายหนองบัวใหญ่ – หนองแหวน  
จ านวน 61 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่  7  
สายหนองบัวใหญ่ – หนองแหวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร   
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,417.50 ตารางเมตร ปริมาตร
ลูกรัง จ านวน 284.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียปรับแต่งเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย  

/ก่อสร้าง... 
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ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงครือ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565  
- คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหรือร่างเทศบัญญัติ ฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  
2566 ได้เชิญนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
แถลงข้อเท็จจริงร่างเทศบัญญัติฯ คณะกรรมการจึงรายงานความเห็นและมีมติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังน้ี 
1. นายอ านาจ ค าศรี ขอลดรายจ่าย จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 

1.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลต าบล เชียง
เครือ จ านวน 30,000 บาท มติของคณะกรรมการ ให้คงร่างเดิม ไม่มีการสงวนความเห็น
ของกรรมการผู้แปรญัตติ  
1.2  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนา ปรับเปล่ียน
นโยบาย สู่การบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ต าบลเชียงเครือ จ านวน 200,000 บาท มติของคณะกรรมการ ให้คงร่างเดิม  ไม่มีการ
สงวนความเห็นของกรรมการผู้แปรญัตติ  

    2. นายชินวัฒน์ โพธิสาค า ขอลดรายจ่าย โครงการเทศบาลต าบลเชียงเครือสัญจรพบ
ประชาชน จ านวน 20,000 บาท มติของคณะกรรมการ ให้คงร่างเดิม ไม่มีการสงวน
ความเห็นของกรรมการผู้ขอแปรญัตติ  
4. เห็นชอบให้ลดรายจ่าย  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าติดตั้งระบบ
บัตรคิว งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 150 ,000 บาท   
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอขอแปรญัตติ 
5. เห็นชอบลดรายจ่าย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลเชียง
เครือ จ านวน 20,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอขอแปรญัตติ 
6. เห็นชอบให้เพิ่มจ านวนเงินที่จะจ่าย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 470,000 บาท  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซ่อมแซม ติดตั้ง และขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 370,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอขอแปรญัตติ 
7. เห็นชอบให้เพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
ดังน้ี  

7.1 โครงการปรับปรุงทางต่างระดับบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายวัดสะอาดสามัคคี
ธรรม จ านวน 89,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางต่างระดับบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 
สายวัดสะอาดสามัคคีธรรม รายละเอียด ดังน้ี    
  1) รื้อผิวถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 120.00 ตารางเมตร 

2)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถวๆ 
ละ 5 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

/ก่อสร้าง... 
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ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงครือเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
   7.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายหนองบัวใหญ่ ถึง 
หนองแหวน จ านวน 61,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 
7 สายหนองบัวใหญ่ ถึงหนองแหวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400.00 
เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,417.50 ตารางเมตร 
ปริมาตรลูกรัง จ านวน 284.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียปรับแต่งเรียบ ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบลเชียงครือ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
-   ส าหรับรายจ่ายอื่นๆ คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็น
ว่าการตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของผู้บริหารที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ใน
ส่วนของร่างเทศบัญญัติที่พิมพ์ผิด พิมพ์ตก และการเพิ่มเติมข้อความที่ไม่ท าให้สาระส าคัญ
ของร่างเทศบัญญัติเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้ว  จึงเสนอรายงานและความเห็นมายังท่าน เพื่อเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือต่อไป  
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป นายศรีรัง  ครุธต าค า ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสลัก  ล่ิมสอน         - ล าดับต่อไปจะขอมติร่างเทศบัญญัติตามที่นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการแปรญัตติ  
  ขอแปรญัตติ  ขณะน้ีมีองค์ประชุมี  11 คน  ครบองค์ประชุม   
1. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลต าบล 
เชียงเครือ จ านวน  30,000 บาท   

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้คงร่างเดิม  10  เสียง  ให้ลดรายจ่าย 1  เสียง             
นายสลัก  ล่ิมสอน  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
                                จ านวน 20,000 บาท   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบลดรายจ่าย   10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน   3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปล่ียนนโยบายสู่

การบริหารงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างต าบลเชียงเครือ
จ านวน 200,000 บาท  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้คงร่างเดิม  10  เสียง ให้ลดรายจ่าย 1 เสียง     
นายสลัก  ล่ิมสอน         4. โครงการเทศบาลต าบลเชียงเครือสัญจรพบประชาชน จ านวน 20,000 บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงร่างเดิม  10  เสียง ให้ลดรายจ่าย  1  เสียง   
นายสลัก  ล่ิมสอน 5. ค่าติดตั้งระบบบัตรคิวงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

จ านวน 150,000 บาท 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบลดรายจ่าย  10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการซ่อมแซมและติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ

ภายในหมู่บ้าน จ านวน 470,000 บาท 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้เพิ่มจ านวนที่จะจ่าย 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน 7. โครงการปรับปรุงทางต่างระดับบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายวัดสะอาดสามัคคีธรรม 

จ านวน 89,000 บาท     
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่   10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายหนองบัวใหญ่ ถึงหนองแหวน        

จ านวน 61,000 บาท 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่  10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2  การพิจารณาร่างเทศบาลจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 ขั้นลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ ขณะน้ีมีองค์ประชุมมี   
11  คน ครบองค์ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   11  เสียง 
   -  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก  ล่ิมสอน  ระเบียบวาระที่  5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ. พ.ศ. 2566  
นายสลัก  ล่ิมสอน ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ 
นายประเวช  ไชยฮาด -ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 256  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด
(ULV) แบบสะพายหลัง  งบประมาณที่อนุมัติ  40,000 บาท 

    ข้อเท็จจริง 
 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   มีความจ าเป็นขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร หน้า 151  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด(ULV) แบบสะพายหลัง จ านวน ๑  เครื่อง ค่าใช้จ่ายตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.-  บาท  
เน่ืองจากคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ก าหนดเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถใช้ระบบแบบแมนนวลได้ ซึ่งจากการสืบราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน พบว่ามีราคาสูง
กว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี เทศบาลต าบลเชียงเครือ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขอโอน
เพื่อตั้งจ่าย  ดังน้ัน เพื่อให้มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการพ่นสารเคมีส าหรับป้องกันควบคุม
ยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อน าโดยแมลง หรือโรคอ่ืนๆที่เป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข ได้ทันท่วงทีตามสถานการณ์การเกิดโรค และเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ดังน้ี 

 
 

/ค าช้ีแจง... 
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 ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด(ULV) แบบสะพายหลัง 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังน้ี ระบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ ก าลัง
แรงม้าเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถใช้ระบบแบบแมนนวลได้ ถังบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ถังบรรจุ
สารเคมีไม่น้อยกว่า 10 ลิตร ขนาดเม็ดละอองฝอยเคมี มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน มี
อัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ช่ัวโมง น้ าหนักเครื่อง(ไม่รวมน้ ายาและน้ ามัน
เช้ือเพลิง) ไม่เกิน 15 กิโลกรัม มีอุปกรณ์ประจ าเครื่อง ประกอบด้วย คู่มือการใช้และ
บ ารุงรักษา 1 เล่ม เครื่องมือซ่อมบ ารุงรักษา 1 ชุด กรวยกรองสารเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง 
ชนิดมีตะแกรงกรองอย่างละเอียดอย่างละ 1 ช้ิน เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด 
(ULV) แบบสะพายหลังที่น ามาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะได้ ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจาก
ครุภัณฑ์ที่จะซื้อ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2564 (กอสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 1/2565หน้าที่ 56 ล าดับที่ 2 

ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด(ULV) แบบสะพายหลัง 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังน้ี ระบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ ก าลัง
แรงม้าเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการชักดึง ถังบรรจุน้ ามัน
เช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ถังบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 10 ลิตร ขนาดเม็ดละอองฝอยเคมี 
มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ช่ัวโมง 
น้ าหนักเครื่อง(ไม่รวมน้ ายาและน้ ามันเช้ือเพลิง) ไม่เกิน 15 กิโลกรัม มีอุปกรณ์ประจ าเครื่อง 
ประกอบด้วย คู่มือการใช้และบ ารุงรักษา 1 เล่ม เครื่องมือซ่อมบ ารุงรักษา 1 ชุด กรวยกรอง
สารเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง ชนิดมีตะแกรงกรองอย่างละเอียดอย่างละ 1 ช้ิน เครื่องพ่น
สารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลังที่น ามาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ใน
สายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะได้ ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากครุภัณฑ์ ที่จะซื้อ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2565หน้าที่ 56 ล าดับที่ 2 
- จึงเสนอส่อสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ ขอบคุณครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอ านาจ ค าศรี - กระผมมีข้อซักถามเรื่องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย

ละเอียด (ULV) แบบสะพายหลังว่าเหตุใด ราคาที่ตั้งไว้ยังคงราคาเดิม ทั้งที่เปล่ียนจากระบบ 
 

 /อิเล็กทรอนิคส์... 
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบแมนนวล แบบชักดึก ซึงมีความทันสมัยน้อยกว่า ราคาก็น่าจะ
น้อยลง ขอให้คณะผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสภาฯเพื่อ
รับทราบด้วย 
- ส่วนตัวกระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ยกเลิกงบประมาณดังกล่าวไปก่อน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้หาข้อมูลในการตั้งงบประมาณ ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ขอบคุณครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบค าถามครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - เรื่องการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าว เน่ืองจากคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ก าหนดเป็นระบบ

สตาร์ทเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้ระบบแบบแมนนวลได้ เน่ืองจากเป็นการ
สืบราคาจากท้องตลาดในปี พ.ศ.2565 เพื่อใช้ในการตั้งประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งปัจจุบัน 
พบว่ามีราคาสูงขึ้นกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี เทศบาลต าบลเชียงเครือ มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการขอโอนเพื่อตั้งจ่าย  ดังน้ัน เพื่อให้มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการพ่นสารเคมี
ส าหรับป้องกันควบคุมยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อน าโดยแมลง หรือโรค
อ่ืนๆที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ได้ทันท่วงทีตามสถานการณ์การเกิดโรค และเหมาะสม
กับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  
นายอ านาจ ค าศรี - กระผมมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าว เน่ืองจากสมาชิกสภา

ฯได้พิจารณา งบประมาณตามตัวอักษรที่ได้ให้ไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 จึงไมท่ราบรายละเอียดอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ จึงขอแนะน าให้ใส่
รายละเอียดที่สมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนตั้งงบประมาณให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางเทวรัตน์ สาขามุละ  - เรื่องการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าว เน่ืองจากเม่ือเทียบกับราคา ณ ปัจจุบันกับราคาที่

ขอเปล่ียนแปลงแล้วมองว่าสมเหตุสมผลแล้ว เน่ืองจากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบตามที่ได้เสนอมา ขอบคุณค่ะ  

นายโผน กาแก้ว - กระผมขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากเครื่องที่มีใช้ในปัจจุบันทั้งเก่าและล้าสมัย 
อาจใช้งานไม่เต็มที่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณครับ 

นายอ านาจค าศรี - กระผมข้อช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ได้เสนอไปครับ ผมไม่ได้มีเจตนาขัดขวางหรือ
คัดค้านแต่อย่างใด แต่เน่ืองจากมีประเด็นสงสัยในบางเรื่อง ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากสภาแห่งน้ี ผมมีความตั้งใจเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ 

 
/นายชินวัฒน์... 
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นายชินวัฒน์ โพธิสาค า - กระผมขอเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวว่า หากมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป อยาก
ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารที่มีรายละเอียดวัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ถ้ามีรูปภาพประกอบก็ดีครับ 
เพื่อให้สมาชิกสภาฯใช้ประกอบการพิจารณา ในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
  - ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละออง
ฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง งบประมาณที่อนุมัติ 40,000 บาท โปรดยกมือครั 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 11 เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก ล่ิมสอน  - ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของกองช่าง ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ขอขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 
   หลักการและเหตุผล  

- ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลชียงเครือ มีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณ
เงินรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหล่ือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่
ก่อหน้ีผูกพัน) เพื่อเบิกจ่ายช าระหน้ี ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค ์  

 - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึงแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  พ.ศ 2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

  กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น 
ตามรายละเอียดดังน้ี 

    1. ขอขยายระยะเวลากันเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ประจ าปี
งบประมาณ  2565 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวนงบประมาณ 2,125,000 บาท  

    - เหตุผลที่เสนอเรื่องดังกล่าวเน่ืองจาก ทางเทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ประกาศประกวด
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 
หมวดยานพาหนะขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  ก าหนดให้เสนอราคาวันที่ 23 
มกราคม พ.ศ. 2566 

/ได้ประกาศ.. 
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  ได้ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวด
ราคาได้แก้ บริษัท กรีนเทค ออโต้ จ ากัด  เป็นเงินทั้งส้ิน 1,820,000  บาท  ต่อมาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ ได้รับแจ้งการอุทธรณ์ ผลการพิจารณาการเสนอราคาจากบริษัท ทวีโชค 
ทรัค แอนด์ อิควิปเมนท์ จ ากัด ตามหนังสือด่วน เลขที่ ทว.102/กม.6.02 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์  เทศบาลจึงได้ส่งเรื่องอุทธรณ์ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ  ล่าสุด
ได้รับแจ้งว่าก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือตอบกลับมายังเทศบาล ท าให้ยังไม่สามารถก่อหน้ี
ผูกพันได้ จึงต้องเสนอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหล่ือมปีในงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน)   จึงเรียน
มาเพื่อทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

นายสลัก ล่ิมสอน - มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอ านาจ ค าศรี - กระผมมีขอสอบถามว่า เหตุใดจึงมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ต้องขอให้คณะผู้บริหารช้ีแจงใน

รายละเอียดในข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบเพิ่มเติม เช่นเดียวกับกรณี
อ่ืนๆ ที่มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ก็ขอฝากให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ศึกษา
รายละเอียดของข้อมูลและข้อกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิม เพื่อป้องกันการเกิด
ข้อร้องเรียนอุทธรณ์ในอนาคต  

นายชินวัฒน์ โพธิสาค า - กระผมอยากเสนอเพิ่มเติมกับเรื่องดังกล่าวว่า รายละเอียดที่ทางสมาชิกสภาๆ ได้รับน้ัน 
อาจยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณา จึงขอให้การน าเสนอร่างเทศบัญญัติคราวหน้า เสนอ
ข้อมูลรายละเอียดให้เพียงพอต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไป 

นายสลัก ล่ิมสอน - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบค าถามครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบข้อสอบถามต่างๆว่า เน่ืองด้วยคุณลักษณะตามแบบที่ก าหนดไว้ในเทศ

บัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 180 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ที่ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ โดยก าหนดคุณลักษณะไว้พอสังเขป เพื่อไม่เป็นการล็อคสเปค และไม่เป็นการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหน่ึง จากการอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นสิทธิของบริษัทที่สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ร้องขอ เทศบาลต าบลเชียงเครือก็มีหน้าที่ส่งเอกสาร
ให้กรมบัญชีกลางพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและช้ีแจงให้แก่บริษัทที่ยื่นอุทธรณ์ทราบ จึง
ขอเรียนว่าทุกขั้นตอนการด าเนินการมีความโปร่งใส เน่ืองจากใช้ระบบการเสนอราคาจัดซื้อ
จัดจ้าง (e-bidding) จากกรมบัญชีกลางโดยตรง ส่วนรายละเอียดขอเชิญ ผู้อ านวยการกอง
คลังช้ีแจ้งเพิ่มเติม เชิญครับ 

นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ - ดิฉันขอช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แต่เน่ืองจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้รับโอนมาในช่วง 
ปลายปีงบประมาณ จึงได้ขอขยายระยะเวลากันเงินและขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหล่ือมปีในงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อ
หน้ีผูกพัน) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลังและกองช่าง ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายทุกข้ันตอน จนมาถึงขั้นตอนของการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 
  /ซ่ึงเกิดจาก... 
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   ซึ่งเกิดการอุทธรณ์ตามที่ท่านนายก ฯ ได้อธิบายไว้ข้างต้น จึงขอน าเรียนว่าคณะกรรมการ
พิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของระเบียบกฎหมาย และผู้ยื่นอุทธรณ์ก็ใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบ
กฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมทราบ ต่อไป 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
  - ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม วาระที่ 6.4 เรื่องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดยานพาหนะขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน จ านวน 1 
คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017342303 จ านวน
เงิน 2,125,000 บาท เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 11 เสียง 
  - งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสลัก ล่ิมสอน  - ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลเชียงเครือ เชิญนายกฯ เสนอญัตติ ครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - ขอเสนอญัตติเรื่องการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

ต าบลเชียงเครือ 
  เรื่องเดิม 
 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้จัดท าโครงการจัดหาที่ดินและก่อสร้างตลาดสดเทศบาล

ต าบลเชียงเครือเพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าส าหรับผู้ส าหรับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนผู้สัญจรไปมาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนในชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วงเงินงบประมาณ 16,500,000 บาท 
โดยการจัดซื้อที่ดิน 16 ไร่ 2 งาน ราคา 8,500,00 บาท ก่อสร้างอาคารตลาดสด จ านวน 1 
หลัง ราคา 8,000,000 บาท ทั้งน้ี โครงสร้างอาคารตลาดประกอบไปด้วย แผงจ าหน่าย
อาหาร จ านวน 7 แผง อาคารห้องน้ า 4 ห้อง โถปัสสาวะชาย 3 ที่ ห้องน้ าผู้พิการ 1 ห้อง 
โดยกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง และด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดแล้วเสร็จ 
และส่งมอบงานในวันที่ 18 มกราคม 2555  
- บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ เกี่ยวกับ
กรณตีรวจสอบการใช้ประโยชน์อาคารตลาดสด ต าบลเชียงเครือ โดยส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  

ข้อเท็จจริง 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รายงานการใช้ประโยชน์อาคารตลาดสดเทศบาลต าบล

เชียงเครือ ที่เป็นทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 
- ตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงเครือ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและผู้จ าหน่ายสินค้าใน

ตลาดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้มาประมูลเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าในตลาด 
 

/จ านวน ... 
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จ านวน 63 ราย แตม่ีผู้ประกอบการเข้าจ าหน่ายสินค้าจริงเพียง 32 ราย และเข้าจ าหน่าย
สินค้าเป็นบางวัน ท าให้ประชาชนไม่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด เน่ืองจากสินค้าที่ไม่ครบ
ตามต้องการ ทั้งน้ีกองคลังซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในงานบริการกิจการตลาดและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและแจ้งเตือนเข้าจ าหน่าย
สินค้า ภายในวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 และให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยกเลิกแผง
จ าหน่ายสินค้าแจ้งจากพนักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 1-15 
ตุลาคม 2555 หากไม่มีการติดต่อใดๆจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการประสงค์
ยกเลิกแผงจ าหน่ายสินค้าของเทศบาลเชียงเครือ และมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาการเช่าแผง
จ าหน่ายสินค้า ซึ่งผลปรากฏว่ายังมียังมีผู้ประกอบการมาจ าหน่ายสินค้าตลาดจ านวนน้อยมาก
ท าให้ผู้ประกอบการที่เหลือตัดสินใจไม่เข้าจ าหน่ายสินค้าตามสัญญาเช่า เพราะเส่ียงต่อการ
ขาดทุน ทั้งน้ีเทศบาลต าบลเชียงเครือได้ด าเนินการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบถึงการประเมินเช่าแผงภายในตลาด ในห้วงระยะเวลา ดังน้ี 

1. เทศบาลต าบลเชียงเครือได้ด าเนินการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาเพื่อ
ประเมินการเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดสด ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 และได้ประกาศ
ยกเลิกการประมูล ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เน่ืองจากไม่มีผู้เข้ามาประมูล 

2. . เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ด าเนินการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาเพื่อ
ประเมินการเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดสด ในวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้ประกาศ
ยกเลิกการประมูล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์พ.ศ 2558 เน่ืองจากไม่มีผู้เข้ามาประมูล  

3. เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ด าเนินการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาเพื่อ
ประเมินการเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดสด ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 และได้ประกาศ
ยกเลิกการประมูล ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เน่ืองจากไม่มีผู้เข้าประมูล  

4. เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้ด าเนินการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาเพื่อ
ประเมินการเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าในตลาดสด ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และได้ประกาศ
ยกเลิกการประมูล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เน่ืองจากไม่มีผู้เข้าประมูล 

จากการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาเพื่อประมูลการเช่าแผงจ าหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาลดังกล่าว ไม่มีผู้เข้ามาประมูลท าให้อาคารตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงเครือ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตลาด ทั้งน้ี ภายในอาคารมีการช ารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถึงแม้ว่าจะมีการดูแลบ ารุงรักษามาตลอด  

ฉะน้ัน ตามข้อกฎหมายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.1/ว502 รางวัลที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองว่ามีทรัพย์สินใด
ที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เพื่อจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินน้ัน ให้น ามาใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ อย่าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าและควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ 

/จากทรัพย์สิน... 
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จากทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรืออ่ืนๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดงานประเพณีต่างๆ เป็น
ต้น ทั้งน้ีจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหากช ารุด เสียหาย ให้ท า
การซ่อมแซมอยู่ในสภาพเดิมที่สามารถใช้งานได้  

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเดิม หาก
พิจารณาเห็นว่าจะท าให้ได้ใช้ประโยชน์มากข้ึน ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นและ
เสนอให้สภาสภาท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 4 การบริหารงานการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นควรพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

4.1 กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพย์สินที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการศึกษาว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนอย่างไร โดยพิจารณา
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ รวมถึงบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินว่ามีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินน้ัน แล้วให้ด าเนินการใช้
ประโยชน์ตามแนวทางผลการศึกษาน้ัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินตามระยะเวลา
บ ารุงรักษา ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประสานให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามา
ใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ฉะน้ันตามที่ได้เสนอ เห็นควรควรพิจารณา
ปรับเปล่ียนอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลเครือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากข้ึน และใช้ประโยชน์อ่ืนในการบริการสาธารณะ และเพื่อให้เกิดการคุ้มค่าใน
การที่เราน้ันก่อสร้างตลาดขึ้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมน้ันจะให้กองการศึกษาชีแจงให้ทราบ 
เชิญครับ 

นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
เฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตามที่ท่านผู้บริหารได้น าเรียนข้อมูลเบื้องต้น 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบไปแล้วน้ัน กระผมในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลและในเรื่องของการจัดการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ในปัจจุบันตาม
ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลต าบลเชียงเครือ ส่งผลให้จ านวนนักเรียน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน
นักเรียน 415 คนมีจ านวนห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน 17 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องมี
ความแออัดไม่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษา รวมตลอดถึงในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้
ของนักเรียน ในบางรายวิชาน้ัน ไม่สามารถที่จะมีห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบัติการพิเศษคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ห้อง
ปฏิบัติงานด้านการงานและอาชีพ ทางกองการศึกษาจึงได้ขออนุมัติกับผู้บริหารในการจัด
ห้องเรียนเพิ่มเติม ประจวบกับทางกองสาธารณสุข ที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็คือตลาดสด
เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้แจ้งข้อมูลต่างๆตามที่ท่านผู้บริหารได้น าเรียนแล้วน้ัน 

/ซึ่งตอนน้ี... 
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 ซึ่งตอนน้ีทางเจ้าหน้าที่เราได้น าแบบที่จะขอในการเปล่ียนแปลงเพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการ
พิเศษ ทีไ่ด้น าเรียนไว้แล้ว และคาดว่าห้องที่เราจะด าเนินการน้ันจะสามารถจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน และเพื่อรองรับในด้านของการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งคาดว่าจ านวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อไป จึง
ขอน าเรียนให้กับที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นางอินทรา ศรีละวัลย์ - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
อินทรา ศรีละวัลย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของผู้รับผิดชอบ
อาคารตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงเครือ ด้วยอาคารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใช้ในการขาย
สินค้าเพื่อช่วยเหลือทางด้านรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่เน่ืองจากเหตุผลต่างๆตามที่ 
คณะผู้บริหารได้น าเรียน จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ จึงเห็นควรให้เปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ 
นายอ านาจ ค าศรี - กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมดังน้ี 

1. เรียนถามคณะผู้บริหารว่าด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ของปีต่อๆ ไปหรือไม่ เน่ืองจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารต้องใช้งบประมาณ
ในการจัดการ จึงอยากทราบที่มาของงบด าเนินการว่ามาจากแหล่งใด ส่วนตัวก็เห็นด้วยใน
การเปล่ียนทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ได้ใช้ประโยชน์แก่สาธารณะอ่ืน  
2. งบประมาณ 1,756,000 บาท ในการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปได้หรือไม่อยากจะให้
งบประมาณดังกล่าว ไปใช้ในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด หาก
งบประมาณดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยกับครูและนักเรียน เน่ืองจากอยู่ใกล้กับ
แหล่งชุมชน และบางวันก็มีตลาดคลองถมที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก  

นายโผน กาแก้ว  - จากเรื่องที่คณะผู้บริหารได้น าเรียนมาน้ัน ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคาร
ดังกล่าว เน่ืองจากต้องการให้คงไว้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต 
อย่างน้อยก็ยังมีที่ให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในเขตพื้นที่ตัวเอง เป็นการช่วยเหลือประชาชน
ในด้านการเดินทางซื้อของใช้ในครัวเรือน 

นายสลัก ล่ิมสอน  - ขอเชิญนากยฯ ตอบค าถามครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - จากที่ได้น าเสนอรายงานเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากอาคารเกิดการช ารุดทรุดโทรม และไม่ได้

ใช้ประโยชน์มานาน จึงได้ขอรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 1,756,000 บาท จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น้ัน ได้จัดท าโดยมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยของครูและ
นักเรียนอยู่แล้ว ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงเครือให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็น
อันดับแรก ก่อนที่จะเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารดังกล่าว จึงรายงานต่อที่ประชุมทภา
ฯเพื่อทราบ ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
/นายสลัก... 
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นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ 
นางประทีป ลาดบาศรี  - เห็นด้วยกับ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เพราะเห็นว่าที่ผ่านไม่ได้มีการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ หากจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารตลาดสด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนของเรา ขอบคุณค่ะ 

นายภานุพงษ์ ทุมลี - กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารตลาดสด เพื่อใช้ในการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ภายในต าบลเชียงเครือ เพียงแต่อยากเพิ่มเติมเรื่อง
ความปลอดภัย โดยให้มีการแก้ไขปรับปรุงแก้ไข พื้นที่โดยรอบ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ ที่ช ารุด
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสลัก ล่ิมสอน  - ท่านใด มีเรื่องเสนอ เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายชินวัฒน์ โพธิสาค า - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง ฝากให้ผู้บริหารดูแลเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ในบาง

ค าพูดที่ไม่เหมาะสมของเข้าหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกต่อเด็กและผู้ปกครอง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

นายอ านาจ ค าศรี - ผมขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้ง โดยเสนอให้ให้สภาฯ 
แต่งตั้งกรรมการในการด าเนินการ เหตุผลจาก สภาพพื้นที่เหมือนเดิม แต่สภาพสังคม
เ ป ล่ี ย น ไ ป  เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ล ด จ า น ว น ล ง ข อ ง ผู้ ย้ า ย เ ข้ า ม า อ ยู่ อ า ศั ย  ใ น เ ข ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านจ านวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้ง ซึงแต่เดิมมีจ านวนใกล้เคียงกัน ท าให้ปัจจุบันมีความแตกต่างทางจ านวนผู้มีสิทธ์ิ
อย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลเก่าซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้งให้ใกล้เคียงกันทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

นายสลัก ล่ิมสอน  - ขอเชิญนากยฯ ตอบค าถามครับ 
นายประเวศ ไชยฮาด - ตามที่มีสมาชิกสภาฯ เสนอกระทู้ เรื่องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้ง น้ันขอเรียนว่า

หลักของการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน่ึง ดังน้ี 
  1. ประชากรใกล้เคียงกัน 
  2. เขตพื้นที่ติดต่อกัน 
  3. ประชาคมหมู่บ้าน 
 - โดยจัดให้มีอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่แสดงความ

คิดเห็น ซึ่งในเขตต าบลเชียงเครือก็มีผู้อ านวยการเลือกตั้งของต าบล เป็นผู้รับผิดชอบและ
ด าเนินการ โดยให้ส่งเรื่องให้ กกต.จังหวัด พิจารณาไม่น้อยกว่า 60 วัน ทางเทศบาลต าบล
เชียงเครือก็จะด าเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ที่ประชุมทราบ 
ต่อไป 

นายสลัก ล่ิมสอน  - ฝากคณะผู้บริหารส่ังการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รีบด าเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้ง และมีคณะกรรมการติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเลือกจาก
สมาชิกสภาฯเทศบาลต าบลเชียงเครือ โดยให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวทราบเป็นระยะๆ  

 /มีสมาชิก... 
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- มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายอ านาจ ค าศรี - ขอก าชับให้ทางเทศบาลฯ เริ่มด าเนินการเลยนะครับ 
นายชินวัฒน์ โพธิสาค า  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 
นายประเวช ไชยฮาด - ตามที่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ขอช้ีแจงดังน้ีครับ 
 1. มีเอกสารอะไรบ้าง ในการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ช้ัน เอกสาร

ส าคัญก็คือ 1.ส าเนาโฉนดที่ดิน ขนาด a3 2. แบบแปลน ขนาด a3 3. ส าเนาบัตร
ประชาชน ผู้ที่ขออนุญาต 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ใช่
บุคคลที่จะก่อสร้าง หรือที่ดินเป็นของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางเทศบาลไปให้
เจ้าของที่ดินเซ็นต์ยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้าง 4. หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง 
ซึ่งที่อาศัยน้ันต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร ถ้าเกินต้องได้รับความยินยอมจาก
วิศวกรที่รับผิดชอบในการรับรองการก่อสร้างอาคาร โดยให้ผู้ยื่นเตรียมเอกสารมาเอง โดย
แนบรูปถ่ายอาคารที่ยื่นขอ หน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา ว่ามีขนาด กว้าง ยาวเท่าไหร่ 

 - โดยตามระเบียบ ต้องยื่นตามแบบของเทศบาล ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่จริง ว่าได้มาตรฐานตามแบบหรือไม่ 

 - เรื่องระยะเวลา ถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิน 2 อาทิตย์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุญาตก่อสร้าง เรื่องละ 20 บาท แบ่งเป็นค่าใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท ค่าแบบ
แปลน ตารางเมตรละ 50 สตางค์ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายภานุพงษ์ ทุมลี - กระผมขอสอบถามเรื่องโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์  แบบออนกริด 5 

กิโลวัตต์ หมู ่3 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 และหมู่ 14 ได้รับทราบว่าได้ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 อยากทราบว่าขณะน้ีด าเนินการถึงขั้นตอนไหน 
ขอให้คณะผู้บริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นายสลัก ล่ิมสอน  - ขอเชิญนากยฯ ตอบค าถามครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - เรื่องโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด 5 กิโลวัตต์ หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 

7 หมู่ 11 และหมู่ 14 น้ันกระผมขอเรียนว่า เน่ืองด้วยสภาพทางเศรษกิจ สังคม และ
การเมืองในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงเปล่ียนแปลงผู้บริหารประเทศ ท าให้การโอนงบประมาณ
ของส่วนกลางเกิดความล้าช้า แต่ก็ได้ก าชับ เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามการโอนเงินงบประมาณ
ดังกล่าวให้ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป 

นายสลัก ล่ิมสอน  - มีสมาชิกสภาฯจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
 - ถ้าไม่มี กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมดังน้ี 

1. เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นพิเศษ)ในปีงบ ประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายหรือไม่ 
2. อยากทราบความคืบหน้าในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
เชียงเครือ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ขอเชิญช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

นายประเวช... 
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นายประเวช ไชยฮาด - เรื่องการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ น้ันเทศบาลต าบล
เชียงเครือ ได้ประกาศรับโอน(ย้าย)ผ่านช่องทางหน่วยงานราชการ แต่ยังไม่มีผู้ที่คุณสมบัติ
และประสบการณ์ตรงตามที่ เทศบาลต าบลเชียงเครือก าหนด จึงได้ส่งหนังสือขอให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว ขณะน้ี
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมฯ ซึ่งปัจจุบัน ได้แต่งตั้งบุคลากรให้รักษาการในต าแหน่ง
ดังกล่าวไปก่อน คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะได้ผู้เข้ารับต าแหน่งดังกล่าว ต่อไป 
- เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ)ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565ตั้งไว้ จ านวน 800,000 บาท 
  หลักการและเหตุผล 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ) มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
1. การค านวณวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ 
ก าหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีที่ขอรับการประเมิน การ
ค านวณวงเงินร้อยละ 40 จะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 การค านวณภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ 
40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่
ก าหนดให้ ค านวณภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการ
ซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนในภาพรวม ตาม นัยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ ก าหนดให้การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึง เงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดจะก าหนดสูงกว่าร้อยละ 
40 ของเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีไม่ได้ ส าหรับ การค านวณวงเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ที่สามารถจ่ายได้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว5 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 โดย
ค านวณจากงบประมาณรายจ่ายและรายได้จริง โดยมีเจตนารมณ์ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประหยัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ 
ราชการ ( LPA ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่
ขอรับการประเมินทุกด้านๆ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ค าว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาหมายถึง
หากคะแนนการประเมินคะแนนรวมไม่ต่ า กว่าร้อยละ 60 แต่มีบางด้านไม่ผ่านการประเมิน
จะถือว่าเข้าเงื่อนไขขององค์กรที่ขอรับการประเมินหรือไม่ ปีงบประมาณที่ผ่านมาหมายถึง 
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว เช่น จะประเมิน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ส าหรับการพิจารณาผลคะแนนการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปีงบประมาณ 2559 ผลคะแนนรวมต้องผ่านการประเมินทุก
ด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มิใช่คะแนนรวมอย่างเดียว 

/ซ่ึงทางหลวง... 






